



กวค. 38.1
วันที่ 22 มี.ค. 67
เวลา 14.20 น.



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๔๒

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๕๓๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศ งบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ โดยการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และย้าถึงบทบาทนำของไทยในอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะช่วยส่งเสริมข้อได้เปรียบของไทยในการดึงดูดความร่วมมือจากภาคีภายนอก อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณฯ เงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาฯ นั้น ควรพิจารณาตามความจำเป็นและอาจพิจารณาของบสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายนอกของอาเซียน เช่น สหภาพยุโรป เยอรมนี ในการดำเนินกิจกรรมและงานวิจัยของศูนย์ฯ ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายในระยะยาว รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศควรบูรณาการการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามถ้อยแถลงจุดยืนของประเทศไทยในการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023: HLPF 2023) เช่น น้ำสะอาดและการสุขาภิบาลเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชนที่จะได้รับจากการดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาการแทน

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระบบราชการ ๑

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๒๕ (ดวงรัตน์) หรือ ๘๘๔๓ (กาญจนากร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th